

ข้อสั่งการ จ.จันทบุรี

22-24 มกราคม 2563

ประเด็นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ท่าน สธ. ให้เน้นการใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติในสนามเด็กเล่นฯ หลีกเลี่ยงการใช้สีซึ่งมีสารเคมีปะปน หากจะใช้สีต้องใช้แบบปลอดสารตะกั่ว จากงานวิจัย มีการเก็บตัวอย่างนักเรียนที่ใช้เครื่องออกกำลังกายที่มีการทาสี พบกลุ่มตัวอย่างมีสารตะกั่วในเลือดสูง จากสีที่ทาเครื่องออกกำลังกาย จึงควรระมัดระวังเรื่องการใช้สี สนามเด็กเล่นบางแห่งพบว่า นำสีมาใช้ทาทางรถยนต์ให้มีสีสันสวยงาม ควรเน้นทำความสะอาดแทนการใช้สีทา เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก

Obesity War ประกาศสงครามกับความอ้วน เป็นนโยบายการทำงานที่สอดคล้องกับจังหวัดจันทบุรี ที่ดำเนินการสุขภาพดี วิถีคนจันทน์ มุ่งเป้าลดอัตราการเกิดโรค NCDs เน้นกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (กลยุทธ์ 4C – Class Camp Club Cops) โดยไม่ต้องกังวลเรื่องตัวชี้วัด มอบรองแพทย์ด้านส่งเสริมฯ ของจังหวัด ดำเนินการเชื่อมโยงทั้งการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและการรักษาโรค จะไม่แบ่งแยกความรับผิดชอบ ให้ทำงานเชิงบูรณาการ โดยมีศูนย์วิชาการทุกกรมร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้ท่าน ผตร. กล่าวเสริมให้ความสำคัญด้านข้อมูลข่าวสาร (Information) การเก็บข้อมูลและการเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกัน และให้ความสำคัญงานด้านส่งเสริมสุขภาพ หากดำเนินงานได้ดีจะลดภาระโรคเรื้อรังได้มาก

ก้าวทำใจ ท่าน ผตร. ประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนและสะสมก้าว กระตุ้นให้มีกิจกรรมออกกำลังกายขึ้นชมรมสนับสนุนฯ มี % ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นลำดับที่หนึ่ง ให้ทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกและท้าทาย สร้างกระแสเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยการออกกำลังกาย

คุณภาพด้านเด็ก ท่าน ผตร. ให้ข้อสังเกตเรื่องเด็ก ในไทยมีอัตราการเกิดน้อยแต่คุณภาพไม่ค่อยดี ระยะเวลาอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซีย/เวียดนาม ประเทศไทยจะก้าวหน้ากว่า ด้อยกว่าหรือเสมอกันกับประเทศเหล่านี้ ถ้าอยากทราบว่าประเทศจะเจริญได้มากแค่ไหนให้เริ่มที่การดูแลในเด็ก หากเด็กในวันนี้มีคุณภาพที่ไม่ดี ในภายหน้าอีก 20-30 ปีประเทศไทยก็พัฒนาสู้มาเลเซีย/เวียดนามไม่ได้ จึงควรต้องลงทุนกับเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินงานร่วมกับท้องถิ่น ในเขตสุขภาพที่ 6 มีงบกองทุนสุขภาพตำบลเหลือประมาณกว่า 400 ล้านบาท จึงมีการปรึกษาหารือกับ สปสช. ในการเขียนโครงการ เพื่อความง่ายและสะดวกการดำเนินการในพื้นที่ โดยโครงการที่เขียนขึ้นมามีความสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ มีความถูกต้อง นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดไปใช้เขียนโครงการของบประมาณได้

ราชทัณฑ์ปันสุขฯ ท่าน ผตร. ให้ทุกหน่วยงาน/กรม ร่วมดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จ.จันทบุรีมีการดำเนินการได้ดี

สารเคมีป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช คนจันทบุรีส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช ดังนั้นต้องรณรงค์และสื่อสารให้ประชาชน มีการรับรู้เรื่องโทษของสารเคมี การเจ็บป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หากเลิกใช้สารเคมีไม่ได้ ก็ต้องมีความรู้สำหรับการดูแลป้องกันตนเอง

ผู้สรุปข้อสั่งการ

น.ส.ลลิตา สุขแสงปัญญา